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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ 1/๒๕๖7 (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

วันศุกร์ที่ ๒6  มกราคม ๒๕๖7  เวลา  13.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๗. อาจารย์กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

 
ผู้มาประชุม (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาต ิ ล้ีตระกูล              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ศรีนฤวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์นคร ทิพยาวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์เดชา ทําดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์วรพล คณิตปัญญาเจริญ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่ม่ัน  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. อาจารย์นิวัติ กิจไพศาลสกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. รองศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์วัชร ฟองกันทา  อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 
8. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย  อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 
9.  นางทัศนีย์ หน่อแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
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 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล่าว
เปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้        
ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 12/๒๕๖๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒2 
ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑0 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น 
      ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๘ 
      จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖       
   โดยไม่มีการแก้ไข 
    
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

5.1 การ พิจา รณา ให้ ค วาม เห็ นชอบการ เสนอ ช่ื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
มติ เห็นชอบ การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และนําเสนอ
เข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษา ไทย และนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป 

เลขานุการ
สภาวิชาการ 

ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 และ
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เรียบร้อยแล้ว 

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
จํานวนช่ัวโมงและคําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน (4091620) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566  
มติ เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขจํานวนช่ัวโมงและ
คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (4091620) 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา    
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค รุ ศ าสต ร บัณ ฑิต  ส าข า วิ ช า
ก า ร ศึ ก ษ า  ( 4  ปี )  ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปรับแก้
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 

5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตร 
และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561 
มติ เห็นชอบ การเสนอขอปิดหลักสูตร และขออนุโลม            
ปรับลดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 
2561 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ห ลั ก สู ต ร ให ม่   พ . ศ .  2561 
ป รั บ แ ก้ แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 
มติสภาวิชาการ รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
      ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
การประถมศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ได้ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมสองท่านได้ปรับเปล่ียนหน้าท่ีรับผิดชอบใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้          
การดําเนินการของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงขอ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์แทนอาจารย์        
ท้ังสองท่าน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี เป็น อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกล่ิน และ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบญจมาศ พุทธิมา เป็น อาจารย์สุภาภรณ์ มาชัยวงค ์ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1/2567 เป็นต้นไป 
 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 และนําเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

  
       5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เสียชีวิต 
เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2566 ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรีท่ีกําหนดให้หลักสูตรท่ีมีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการของหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จาก อาจารย์ ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ เป็น อาจารย์พิมพ์ปรียา         
อินวงค ์ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2/2566 เป็นต้นไป 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี 1/2567    วันศุกร์ท่ี 26  มกราคม 2567               หน้า 5 

 

๕.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
นําเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้ 

(1) พิจารณาการจัดการศึกษาแบบหลักสูตรชุดวิชา (Module course) 
(2) หลักสูตรควรเตรียมสถานประกอบการท่ีน่าจะเป็นแหล่งตลาดแรงงานในอนาคตสําหรับ

นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นทางเลือกให้นักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
(3) อยากให้หลักสูตรเช่ือมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่ในส่วนของ PLO ท้ัง 7 PLO 

เพ่ือจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
(4) ในส่วนของ YLO อยากให้หลักสูตรเพ่ิมรายละเอียดมาตรฐานว่าสถานประกอบการมีส่วนร่วม

ในการประเมินอย่างไร 
(5) ผู้เข้าศึกษามี 2 กลุ่ม คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรควรปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาให้มีความ
แตกต่างกัน 

(6) หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนหรือผู้ท่ีสนใจให้ชัดเจนในเร่ืองของหลักสูตร
ไม่ได้ผ่านการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกร
ควบคุมจากสภาวิศวกร 

(7) หลักสูตรควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนเทียบโอน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๕.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุ มัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่                 

ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2568 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2568 
นําเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2568 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้ 

(1) หลักสูตรควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนเทียบโอน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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(2) ทบทวนรูปแบบการพิมพ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้ตรงกับรูปแบบท่ี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนด 

(3) ให้หลักสูตรพิจารณาโครงสร้างกับรายวิชาว่าสมควรท่ีจะเป็นหลักสูตรปฏิบัติการหรือ
หลักสูตรวิชาการ 

(4) พิจารณาในเร่ืองของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

   
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๕.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุ มัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่                  

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2568 นําเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2568 

 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้ 

(1) หลักสูตรควรมีแนวทางท่ีจะนําวิทยากรท่ีเป็นบุคลากรจากสถานประกอบการหลัก ๆ จาก
สภาอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

(2) พิจารณาการจัดการศึกษาแบบหลักสูตรชุดวิชา (Module course) 
(3) เนื้อหาในหลักสูตรควรสร้างความชัดเจนในเร่ืองนวัตกรรม 
(4) พิจารณาจํานวนของรายวิชาเลือกเนื่องจากมีรายวิชามากเกินไป 
(5) พิจารณาการยกระดับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนและก็

เป็นประโยชน์กับทางสาขาวิชาอีกทางหนึ่ง 
(6) PLO ของระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอกไม่มีความแตกต่างกัน 
(7) อาจจะต้องมีการกําหนดในส่วนของตัวคุณสมบัติของผู้เรียนท้ัง ๒ กลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
(8) เนื้อหารายวิชาระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอกควรมีความแตกต่าง 

 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 โดยให้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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๕.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมให้
คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
นําเสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
 

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้ 
(1) หลักสูตรควรมีแนวทางท่ีจะนําวิทยากรท่ีเป็นบุคลากรจากสถานประกอบการหลัก ๆ จาก

สภาอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
(2) พิจารณาการจัดการศึกษาแบบหลักสูตรชุดวิชา (Module course) 
(3) เนื้อหาในหลักสูตรควรสร้างความชัดเจนในเร่ืองนวัตกรรม 
(4) พิจารณาจํานวนของรายวิชาเลือกเนื่องจากมีรายวิชามากเกินไป 
(5) พิจารณาการยกระดับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนและก็

เป็นประโยชน์กับทางสาขาวิชาอีกทางหนึ่ง 
(6) PLO ของระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอกไม่มีความแตกต่างกัน 
(7) อาจจะต้องมีการกําหนดในส่วนของตัวคุณสมบัติของผู้เรียนท้ัง ๒ กลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
(8) เนื้อหารายวิชาระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอกควรมีความแตกต่าง 

 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 โดยให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๕.7  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 นําเสนอ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้ 
(1) ในเนื้อหารายวิชาควรสอดแทรกเร่ืองของการใช้ดิจิทัล เพ่ือจะทําให้หลักสูตรดูทันสมัยขึ้น 
(2) ควรสอดแทรกเร่ืองของการให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองการวิจัยในมนุษย ์
(3) จากรายวิชา 3(3-0-9)  เป็น 3(2-2-7) หลักสูตรควรแจ้งเหตุผลในการปรับปรุง 
(4) หลักสูตรควรเพ่ิมรายละเอียดลงในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าหลักสูตรมี PLO 

YLO และ CLO มีแนวทางในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร  
  

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี 1/2567    วันศุกร์ท่ี 26  มกราคม 2567               หน้า 8 

 

๕.8 การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 1 ราย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา เลขานุการ แจ้งท่ีประชุมว่าในการพิจารณาวาระนี้เป็น
การพิจารณาลับ จึงขอให้เฉพาะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมออก
จากห้องประชุม ในการนี้ขออนุญาตให้นางทัศนีย์ หน่อแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ อยู่ในห้อง
ประชุม เพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระดังกล่าว 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา เลขานุการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จํานวน ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สมควรให้ผู้เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน 1 ราย  

 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๗ โดยได้กําหนดในวันศุกร์ท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
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